

Hội Nhà báo Việt Nam tiếp xã giao đoàn Đại sứ Cuba

17:29 21/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 21/10, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp xã giao đoàn Đại sứ Cuba. Chuyến thăm nhân sự kiện Đại sứ Cuba Orlando Hernández Guillén sắp hoàn thành nhiệm kỳ người đứng đầu Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Bày tỏ niềm vinh hạnh khi được đoàn Đại sứ Cuba đến thăm và làm việc, ông Lê Quốc Minh cho biết, cá nhân ông và Đại sứ Orlando Hernández Guillén đã có rất nhiều dịp gặp gỡ, trò chuyện, trao đổi ở nhiều sự kiện với nhiều nội dung quan tâm.



Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tiếp Đại sứ Cuba Orlando Hernández Guillén

Nhắc lại các chuyến thăm gần đây tới Cuba như chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Báo Nhân Dân tới Cuba nhân lời mời của ban lãnh đạo Báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba. Tháng 9 vừa qua, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Hội Nhà báo Cuba. Thông qua chuyến thăm, hai bên đã cùng trao đổi, chia sẻ về các hoạt động nghiệp vụ và kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí, cách cải thiện các nguồn thu, hoạt động thông tin đối ngoại, cách chống lại tin giả.

"Tôi tin tưởng rằng, với tình hữu nghị truyền thống, mối quan hệ của hai Hội Nhà báo Việt Nam và Cuba, giữa Báo Nhân Dân và Báo Granma sẽ luôn bền chặt, son sắt", Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh.



Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Cảm ơn sự đón tiếp thân tình của ông Lê Quốc Minh và đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, Đại sứ Cuba Orlando Hernández Guillén bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Hội Nhà báo Việt Nam nói chung và cá nhân ông Lê Quốc Minh nói riêng đã dành rất nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ ông trong thời gian 4 năm làm việc tại Việt Nam.

Theo Đại sứ Orlando Hernández Guillé, thời gian qua Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân đã có rất nhiều nội dung thông tin tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ biết về lịch sử cũng như mối quan hệ thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã dày công đặt nền móng.

Đại sứ Orlando Hernández Guillén bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí của Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời hi vọng, người kế nhiệm ông làm Đại sứ vào thời gian tới là một nhà báo, điều này sẽ mang tới cho hai bên có nhiều cơ hội hơn để bàn về các chủ đề nóng của báo chí, tiếp tục góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước, cùng xây dựng hai quốc gia phát triển bền vững.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hoi-nha-bao-viet-nam-tiep-xa-giao-doan-dai-su-cuba>